



**ด่วนที่สุด**

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สยศ.ตร.

โทร. ๐ ๒๒๐๕ ๓๓๖๖-๗

ที่ ๐๐๐๗.๑๖/๕๔๕๙

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของแผนงาน/โครงการ/รายการประกอบการจัดทำ  
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผบช. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า

ผบก. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ในสังกัด สง.ผบ.ตร.

ด้วยสำนักงานงบประมาณ มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๒๙.๑/ว ๕ ลง ๒๐ ต.ค.๖๓  
เรื่อง การดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง  
ตามหลักธรรมาภิบาล ของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการให้ม  
ีความครอบคลุมในทุกมิติ และบันทึกข้อมูลลงในระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล  
ของสำนักงานงบประมาณ พร้อมจัดส่งแบบรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลฯ  
ให้สำนักงานงบประมาณ ภายในวันอังคารที่ ๑๕ ธ.ค.๖๓

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลประกอบการจัดทำ  
คำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ  
จึงขอให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ตร. ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานระดับ บช. และ บก. ในสังกัด สง.ผบ.ตร. ที่จัดทำแผนงาน/โครงการ/  
รายการใหม่ เฉพาะงบลงทุน (โครงการปีเดียว) ที่เริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีวงเงินงบประมาณ  
เกินกว่า ๑๐๐ ล้านบาท ขึ้นไป ทุกโครงการ/รายการ จัดทำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลฯ  
(โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากช่องทาง QR Code ท้ายหนังสือนี้) โดยให้หัวหน้าหน่วยลงนาม  
แล้วดำเนินการส่งข้อมูลให้ ตร. (ผ่าน สยศ.ตร.) และทาง E-mail : St16risk@hotmail.com ภายในวันที่  
๑๐ พ.ย.๖๓ พร้อมแนบสำเนาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ได้จัดส่งให้ สงป. มาด้วย

๒. เมื่อทราบผลการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้ว  
ให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงาน/โครงการ/รายการ ที่ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงไว้แล้ว  
นำข้อมูลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ ดังกล่าวมาประกอบการดำเนินการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางที่ ตร. กำหนด

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและความปลอดภัยข้อมูลได้จาก [www.bb.go.th](http://www.bb.go.th) และ [www.strategypolice.com](http://www.strategypolice.com) : การบริหารความเสี่ยง ตร. และ การวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



พล.ต.ต.



(จ่าณรงค์ รัตนกุล)

รอง ผบช.๑ พรท.ผบช.สยศ.ตร.

# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๑๕

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

อ้างถึง หนังสือสำนักงานประมาณ ที่ นร ๐๗๒๙.๑/๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

กองงบประมาณ
เลขรับ ๕๕๘๖
วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓
เวลา ๑๖.๐๐

ยศ.จ.ป.
เลขที่รับ ๖๘๙
วันที่ 26 ต.ค. 2563
เวลา

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานประมาณได้จัดวางระบบการติดตามและประเมินผล เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นกรอบแนวทางในการติดตามและประเมินผล และรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งประกอบด้วยการติดตามและประเมินผล ก่อนการจัดสรรงบประมาณ ระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังจากการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามนัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนดให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณาทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยรับงบประมาณ ส่งสำนักงานประมาณ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติตามระบบการติดตามและประเมินผลในขั้นตอนก่อนการจัดสรร งบประมาณให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน จึงขอความอนุเคราะห์หน่วยรับงบประมาณพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. ทบทวนและปรับปรุง เป้าหมาย กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัดผลสำเร็จ ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ประกอบ การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท ภายใต้อยุทธศาสตร์ชาติ (แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้อยุทธศาสตร์) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึงศักยภาพ และความสามารถในการใช้จ่ายงบประมาณ ตามคู่มือการทบทวนผลสัมฤทธิ์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จ พร้อมทั้งนำข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมการวิสามัญ พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ วุฒิสภา ไปใช้ประกอบ การทบทวนและปรับปรุงดังกล่าวเพื่อเชื่อมโยงค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดของหน่วยรับงบประมาณในระดับต่าง ๆ

/ให้มีความสอดคล้อง...

ให้มีความสอดคล้องกับคำเป้าหมายและตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละระดับ ตามแบบฟอร์มความเชื่อมโยงงบประมาณ สำหรับใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดการจัดส่งให้สำนักงานงบประมาณ ภายในวันอังคารที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๒. วิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณตามแบบฟอร์มที่สำนักงานงบประมาณกำหนด โดยดำเนินการรายงานในระดับหน่วยรับงบประมาณ

๓. วิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของหน่วยรับงบประมาณ เพื่อวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการให้มีความครอบคลุมในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และคำชี้แจงการบันทึกข้อมูลในระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล โดยสามารถดำเนินการในระบบการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลของสำนักงานงบประมาณ หรือหากหน่วยรับงบประมาณใดที่มีการศึกษาวิเคราะห์ความเสี่ยงของโครงการแล้วสามารถใช้เป็นรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาลได้

โดยรายงานตาม ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ให้จัดส่งสำนักงานงบประมาณ ภายในวันอังคารที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารคู่มือและแบบฟอร์มทั้ง ๓ ข้อ ได้ที่เว็บไซต์สำนักงานงบประมาณ ([www.bb.go.th](http://www.bb.go.th)) หรือดาวน์โหลดจาก QR Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งรายงานให้สำนักงานงบประมาณตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลมาที่ e-mail : [evaluation@bb.go.th](mailto:evaluation@bb.go.th) โดยขอความอนุเคราะห์หน่วยรับงบประมาณดำเนินการอย่างเคร่งครัด เพื่อสำนักงานงบประมาณจะใช้ประกอบการจัดทำงบประมาณตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมมิตร โตรักตระกูล)

ที่ปรึกษาสำนักงานงบประมาณ

รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ

กองประเมินผล ๑

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๕๙ และ ๐ ๒๒๖๕ ๑๖๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๙๓



คู่มือการทบทวน ฯ และแบบฟอร์ม ฯ  
การดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล